





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

17 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวแห่งชาติ,ทีวีช่อง NBT, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, การเงินธนาคารออนไลน์, มติชน, thailandplus, inn, hfocus)</p> <p>- นายประเสริฐ จันทรวงทอง รองนายกฯ และ รวม.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุม คกก.นโยบายสมุนไพรแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบแผนงานบูรณาการนำสมุนไพรสู่การสร้างเศรษฐกิจภายใต้ความร่วมมือของ 6 กระทรวงหลัก ได้แก่ สธ. พณ. อก. กษ. มท.และ อว. นอกจากนี้ ยังเห็นชอบเห็นชอบต่อแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรของ SMEs ไทย ในระยะ 3 ปี (พ.ศ.68-70) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ส่วนแผนการขับเคลื่อนสมุนไพร "Herb of the Year" ปี 2568-2570 ได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อน ขมิ้นชัน ให้เป็นสมุนไพรเด่น ก้าวสู่สินค้าสำคัญของเศรษฐกิจไทย สร้างการยอมรับในระดับสากล</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ springnews</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รวม.สธ. กล่าวว่า ได้รับรายงานสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 11 ว่า ขณะนี้มีจังหวัดได้รับผลกระทบรวม 4 จังหวัด 24 อำเภอ ได้แก่ ชุมพร 7 อำเภอ ระนอง 2 อำเภอ นครศรีธรรมราช 8 อำเภอ และสุราษฎร์ธานี 7 อำเภอ หน่วยบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 259 แห่ง ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในที่ปลอดภัย100% พร้อมทั้งเตรียมพร้อมทีมและเวชภัณฑ์ และเน้นย้ำให้เฝ้าระวังการเกิดโรคชงน้ำท่วม เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วง โรคไข้ฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง โรคไข้เลือดออก ส่วนภัยสุขภาพที่ต้องระวัง คือ แมลง หรือ สัตว์มีพิษกัดต่อย ไฟฟ้าดูด และการจมน้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ch7, bugaboo, thaipbs)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ กำหนดลงพื้นที่ภาคใต้ในวันที่ 17 ธ.ค.67 พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และร.ว.มท. รวมถึงนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และร.ว.กท. ย้ำรับมือได้เพราะเตรียมการไว้พร้อม เชื่อว่าจะเสียหายน้อยกว่าที่คิด พร้อมยอมรับว่าสถานการณ์ภัยพิบัติรับมือยาก เพราะโลกรวน แต่มีงบเพียงพอในการช่วยเหลือประชาชนแน่นอน</p> <p>- นายภาสกร บุญญลักษม์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยว่า ระหว่างวันที่ 22 พ.ย.-16 ธ.ค. เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 107 อำเภอ 702 ตำบล 5,050 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 737,091 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 35 ราย ปัจจุบันยังมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด รวม 47 อำเภอ 274 ตำบล 1,998 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 128,035 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 8 ราย</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ ปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง และประเทศมาเลเซีย ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก</p> <p>- จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 17 ธ.ค. 2567 ฝนหยุดตกตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา ระดับน้ำหลายจุดเริ่มลดระดับลง เช่น สี่แยกหัวถนน ทางไป ต.นาพรุ อ.พระพรหม หน้าห้างเซ็นทรัลนครศรีธรรมราช น้ำแห้งจนเข้าภาวะปกติ ส่วนหน้ารพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ระดับน้ำลดลง รถผ่านไปได้ปกติ แต่บางพื้นที่ที่เป็นจุดลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขัง ด้านกองพันทหารปืนใหญ่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ที่ 105 กองทัพอากาศที่ 4 เข้าช่วยขนย้ายบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือ และญาติผู้ป่วย หลังมีน้ำท่วมบริเวณพื้นที่และอาคาร รพ.พระพรหม พร้อมตั้งโรงครัวประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่รักษาตัวใน รพ. ขณะที่มีปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พบมีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ.สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 15 อำเภอ รวม 91 ตำบล 667 หมู่บ้าน 1,992 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 4 คน และสูญหาย 1 คน ส่วนอำเภอที่ถูกน้ำท่วมขังและมีแนวโน้มขยายวงกว้างคือ อ.กาญจนดิษฐ์ อ.ดอนสัก อ.ท่าชนะ และอ.ไชยา - จ.สงขลาแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ฝ้าระวัง 5 อำเภอ จ.สงขลา ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน อ.เมืองสงขลา อ.ระโนด อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ อ.สิงหนคร ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน 	
<p>ความคืบหน้า ผู้ป่วยมะเร็งบัตรทองต้องใช้ใบส่งตัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ประชาชาติธุรกิจ, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, thecoverage, hfocuse, pptv, sonhditalk, bugaboo, ch7, js100, thaipbs)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณี รร.แพทย์ออกประกาศ ขอให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง บัตรทอง 30 บาท ต้องมีเอกสารส่งตัวจากหน่วยบริการปฐมภูมิที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.68 เป็นต้นไป ว่า เนื่องจากคำรักษาพยาบาลบางส่วนระหว่าง รร.แพทย์กับ รพ.ในสังกัด สปสช. ไม่เท่ากัน ซึ่งถือเป็นปัญหา โดยรพ.แพทย์ทำแบบละเอียด ส่วนรพ.ในสังกัด สปสช. ทำตามปกติ ดังนั้น สปสช.จึงได้พยายามที่จะปรับให้คำรักษาเท่ากัน อยู่ระหว่างการหารือให้ได้ข้อสรุปก่อนวันที่ 1 ม.ค.68 สำหรับรพ.สังกัด สปสช. ไม่เป็นปัญหาเรื่องใบส่งตัว เพราะมีการเชื่อมฐานข้อมูลดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว ส่วน ร.ร.แพทย์ ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการหารือ - นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. และ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ร่วมแถลงชี้แจงกรณีการปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย "โรคมะเร็งรักษาทุกที่" โดยยืนยันนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ ยังคงดำเนินการต่อ ไม่มีการยกเลิก แต่ที่ผ่านมาอาจเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันเรื่องประกาศต่าง ๆ ซึ่งสปสช.ได้หารือกับ รพ.จุฬาฯ รพ.ศิริราช รพ.รามธิบดี รพ.จุฬารัตน์ และรพ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น มีมติร่วมกันว่า สปสช.จะชะลอประกาศเรื่องการปรับการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง เป็นเวลา 3 เดือน โดยกลับไปใช้เกณฑ์เดิม และตั้งคณะทำงาน 1 ชุด โดยจะรวบรวมข้อมูล ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอต่อบอร์ด สปสช.เพื่อปรับปรุงนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ให้ดียิ่งขึ้น <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocuse</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น โพสต์ยืนยันให้ใช้ใบส่งตัว ระบุ รพ.ศรีนครินทร์ขอความร่วมมือจากผู้ป่วยโรคมะเร็งขอเอกสารการส่งตัวจาก รพ.ที่ขึ้นทะเบียนบัตรทอง เพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ พร้อมกล่าวว่า เราผ่อนผันกติกาแต่ไม่ใช่ไม่มีกติกา ตนก็เข้าประชุม ทางรพ.โรงเรียนแพทย์ หรือ UhosNet ยังต้องการเอกสารการส่งตัว ถ้าผู้ป่วยมารับการรักษา โดยไม่มีใบส่งตัวก็รักษาให้ แต่จะแนะนำให้กลับไปขอในครั้งต่อไป <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ผอ.รพ.ศรีนครินทร์ เผยขณะนี้ยอดผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ถูกส่งต่อเข้ารับการรักษา ตามคก.มะเร็งรักษาทุกที่ ส่งผลกระทบกับ รพ.อย่างมาก มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษามากขึ้นจากเดิมกว่า 830% และรพ.ไม่สามารถเพิ่มเตียงเพิ่มแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวงรอบของการรักษาหรือมาตรฐานทางการแพทย์ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งรพ.ที่เป็นรพ.สอนแพทย์ต่างประสบปัญหาเดียวกัน ดังนั้น สปสช.ต้องใช้ระบบการส่งตัวและส่งต่อผู้ป่วยให้ชัดเจน ส่วนที่รัฐบาลจะประกาศคิกออฟบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ในวันที่ 25 ธ.ค.67 เป็นโครงการที่ดีมาก แต่รพ.โดยเฉพาะ รพ.ที่เป็นโรงเรียนแพทย์จะได้รับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ขอให้ สปสช. และ สปสช.กำหนดรูปแบบการให้บริการที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและทันรอบเวลาในการรักษาอย่างเข้มงวดด้วย <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ผจก.รายวัน 360 องศา</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีรายงานว่า กรณี รพ.ศิริราช รพ.รามธิบดี รพ.จุฬาฯ และ รพ.ภูมิพลฯ ออกประกาศว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค ต้องมีเอกสารส่งตัวจากต้นสังกัดเท่านั้น เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 68 คาดว่าเนื่องจาก สปสช.ดำเนินคก.มะเร็งรักษาได้ทุกที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.64 โดยผู้ป่วยโรคมะเร็งสิทธิบัตรทองต่างไปใช้บริการรพ.ขนาดใหญ่ เช่น รพ.ศิริราช รพ.รามธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ์ จำนวนมาก ซึ่งได้ทำการรักษาและเรียกเก็บเงินไปยัง สปสช.ตามปกติ ทำให้มีการเบิกจ่าย 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เงินกองทุนฯ จำนวนมาก ดังนั้น สปสช.จึงได้ปรับเงื่อนไข โดยจ่ายให้เฉพาะค่าผ่าตัดมะเร็ง ค่าฉายแสงโรคมะเร็ง ค่าเคมีบำบัด เท่านั้น ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ หรือโรคผู้ป่วยที่มีอยู่เดิม ค่าเอกซเรย์ ค่าตรวจเลือด ฯลฯ ไม่รับผิดชอบ ทางรพ.จึงต้องออกประกาศ เพื่อให้หน่วยบริการต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Dr.Dark</p> <p>- โพสต์แสดงความเห็น ว่า ต่อให้ สปสช. ยังให้เบิก CA anywhere ถึง มี.ค.68 แต่แนะนำให้ขอใบส่งตัวอยู่ที่ เพราะจะได้รู้ปัญหา และเตรียมตัว ซึ่งใบส่งตัว ไม่ใช่แค่ใบเบิกเงิน อย่างที่ สธ. & สปสช. พยายามบิดเบือน แต่มีข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการรักษาด้วย</p>	
<p>แถลงข่าว เดินทางปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, รัฐบาลไทย, ไทยแทบลอยด์, Thailand Plus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. พร้อมด้วย นายสรวิศ อ่อนละมัย ที่ปรึกษา รว.สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมคร. และ นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. ร่วมแถลงข่าว ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ “เดินทางปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสนับสนุนการทำงานเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง จัดเตรียมหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งรัฐและเอกชน ให้โรงพยาบาลในสังกัดเตรียมพร้อมบุคลากร สถานที่ ยา เวชภัณฑ์ จัดทีมกู้ชีพประจำตามเส้นทางสายหลัก และให้ อสม. ช่วยดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน สอดส่องร้านค้าทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุ</p>	
<p>ปัญหาอัตราการเกิดต่ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, hfocus, thebetter, newtv, thaitodaynews)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รว.สธ. กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ Nurse Case Manager คลินิกส่งเสริมการมีบุตร ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเด็กเกิดใหม่น้อยกว่า 500,000 คน/ปี ประกอบกับปัญหาคุณภาพในการคลอด เป็นผลให้ประเทศไทยมีปัญหาประชากรหดตัว สธ.จึงมีนโยบาย ส่งเสริมการเกิดและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นวาระแห่งชาติ โดยเร่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรทั่วประเทศ สามารถให้คำปรึกษา การวางแผนการมีบุตร ตลอดจนการให้บริการอื่น ๆ เพื่อให้การตั้งครรถ์ของคุณแม่ทั่วประเทศมีคุณภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยข้อมูลจาก United Nations Population Division (UNPD) ที่ได้รวบรวมตั้งแต่ปี 2493-2567 แสดงให้เห็นว่าไทยมีอัตราการเกิดต่ำอยู่ในอันดับ 3 จาก 80 ประเทศทั่วโลก ลดลงมากถึง 81% ในช่วง 74 ปีที่ผ่านมา เป็นรองจากเกาหลีใต้ที่ลดลง 88% และจีน 83% นอกจากนี้ไทยยังมีตัวเลขการเกิดลดลงที่มากกว่าญี่ปุ่นอีกด้วย โดยมี 3 ปัจจัยหลัก คือ ทศนคติของคนวัยเจริญพันธุ์ที่มองว่าการมีครอบครัวเป็นภาระ ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ขาดปัจจัยเอื้อต่อการสร้างครอบครัว สุขภาพร่างกายของผู้ที่ต้องการมีลูก กรมอนามัยผลักดันนโยบายส่งเสริมการมีบุตร พร้อมเสนอ กรม. ให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม</p>	
<p>สธ.ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, linetoday, thailandplus)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุข ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กระทรวงสาธารณสุข และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่อลวงและเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ในระดับผ่านดี จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คะแนนเฉลี่ย 93.92 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คะแนนเฉลี่ย 93.81 และ กรมอนามัย คะแนนเฉลี่ย 91.68 ตามลำดับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ chaingmainews</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ทั้งนี้ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption), ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนพสุธรีย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>-พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี</p>	
<p>ใช้หัวข้อใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ Tnn</p> <p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรม คร. เผยสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ปี 2567 มีผู้ป่วยสะสมกว่า 630,000 ราย สูงกว่าปี 2566 ถึง 1.5 เท่า พบผู้เสียชีวิต 47 ราย โดยกลุ่มป่วยมากที่สุดคือเด็กเล็กอายุ 0-4 ปี พื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงสุดอยู่ในภาคกลาง รองลงมาคือภาคใต้ ขณะที่โรคยังแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียน เรือนจำ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฤดูหนาวนี้มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ควบคู่กัน</p>	
<p>เครือข่ายความร่วมมือผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ ฯ เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์นวัตกรรมและห้องปฏิบัติการสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทย์ ฯ เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานแก่ผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือระหว่างสำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายกับ ผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการพัฒนาประเทศ ยกย่องบุคลากรอุตสาหกรรมเครื่องสำอางให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล</p>	
<p>โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โควิด 19 ระหว่างวันที่ 8-14 ธ.ค.67 พบผู้ป่วยรายใหม่รักษาตัวใน รพ. 730 ราย (เฉลี่ย 104 ราย/วัน)</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ม.รังสิต โพสต์ว่า เด็กที่ฉีดวัคซีน mRNA ของ Pfizer มีโอกาสติดโควิด 19 มากกว่าเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยใหม่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารของสหรัฐฯ วัคซีนมีผลตรงข้าม แทนที่จะป้องกันโควิด 19 กลับล้มเหลวหรือเพิ่มความเสี่ยง CDC ควรเพิกถอนคำแนะนำการฉีดวัคซีนกระตุ้นสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปทันที เด็กฉีดวัคซีนมีโอกาสติดมากกว่า 159% และติดแบบมีอาการมากกว่าเด็กไม่ฉีดถึง 257%</p>	
<p>มาตรการป้องกันโรคโนโรไวรัส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ (hfocus, isranews, Chiangmainews, thaitodaynews, fm91bkk, thansettakij)</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย เผย โรงเรียน ภัตตาคาร โรงพยาบาล สถานที่เลี้ยงเด็ก รวมไปถึงรถหรือเรือท่องเที่ยว เป็นสถานที่เสี่ยงในการพบการระบาดของโนโรไวรัส หลังพบการระบาดในงานกีฬาซี รร. อ.แกลง จ.ระยอง นักเรียนครู บุคลากร ติดเชื้อ 1,436 ราย จากการติดเชื้อโนโรไวรัสที่ปนเปื้อนมากับ “น้ำและน้ำแข็ง” แนะนำประชาชน หน่วยงาน และผู้ประกอบการ มีมาตรการเฝ้าระวังและดูแลสุขอนามัยตนเอง เนื่องจากช่วงเทศกาลจะมีการจัดงานเลี้ยง และเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แนะนำให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำ เช่น การตรวจประเมินคุณภาพน้ำดื่ม น้ำใช้อย่างต่อเนื่อง ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ก่อนและหลังทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อย. ขวนส่งสุขภาพดี ลด NCDs ให้ผู้รับ เลือกของขวัญปีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (สื่อเพิ่มเติม) นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์: โทร่งขยับข่าว: เลือกกระเช้าปีใหม่สุขภาพ</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. ลงพื้นที่ห้างแม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ ลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับสูตรให้มีปริมาณน้ำตาล โซเดียม และไขมันลดลง ตามเกณฑ์โภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพ</p>	
<p>MOU การวิจัยด้านสมุนไพร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, medi)</p> <p>- กรมการแพทย์ และ อภ. ลงนามบันทึกความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพ โดยจะนำร่องด้วยการวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์ไฟโตเพกซ์ในผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ อภ. พัฒนาจากตำรับยาพื้นบ้าน รวมสมุนไพรไทย 8 ชนิด (มะไฟเดือนห้า พุทธรักษา พิษปีกไก่ดำ พญาออย เหงือกปลาหมอ แทงทวย ข้าวเย็นเหนือ และข้าวเย็นใต้) มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างหลอดเลือดใหม่และการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่นำมาพัฒนายาต้านมะเร็งสมัยใหม่ในรูปแบบ Adjuvant therapy ในผู้ป่วยมะเร็งได้ รวมถึงสามารถยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งในปอดหนูทดลอง และไม่ทำให้เกิดพิษเรื้อรังต่อหนูทดลอง โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาแผนโบราณ มีสรรพคุณแก่น้ำเหลืองเสีย รวมถึงในโอกาสต่อไปจะมีการร่วมกันพัฒนาและวิจัยในผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ ด้วย</p>	
<p>อภ. ส่งความสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชิปการเมือง: องค์การเภสัชฯ ส่งความสุข</p> <p>- อภ. วางแผนขึ้นเหนือไปจังหวัดน่าน กลางเดือน.ค.68 นำโดย พญ. มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.อภ. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยเวชศาสตร์- พฤษภเภสัช ของสถาบันเค อะโกร-อินโนเวท ภายใต้มูลนิธิสิริกิติ์ไทย พร้อมวางแผนเปลี่ยนพื้นที่จุดชมวิวด้านหน้าอาคารถางป่า มาเป็นความร่วมมือสร้างพื้นที่สีเขียว มีต้นไม้ใหญ่ รวมถึงการปลูกพืชสมุนไพรทำยา</p>	
<p>ข่าวบิดเบือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter)</p> <p>- กรมควบคุมโรค ชี้แจง เรื่องเตรียมใส่แมสป้องกันโรคปริศนา อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คร่า 143 ชีวิต ติดเชื้ออีกหลายร้อยราย ว่า เป็นข้อมูลบิดเบือน เนื่องจากข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2567 พบมีรายงานผู้ป่วยโรคไม่ทราบสาเหตุ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม - 5 ธันวาคม 2567 จำนวน 406 ราย เสียชีวิต 31 ราย ไม่ใช่ 143 ราย ตามที่พาดหัวข่าว ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ป่วยมีอาการไข้ ไอ อ่อนเพลีย และมีน้ำมูก อาการที่มักพบในผู้เสียชีวิต ได้แก่ หายใจลำบาก โลหิตจาง และมีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลัน ขณะนี้องค์การอนามัยโลก ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ส่งทีมสอบสวนควบคุมโรคไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง สอบสวนควบคุมโรค และทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุของโรค ศึกษา วิธีการแพร่ระบาด และให้มาตรการที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ จึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุ ของการเกิดโรคที่แน่ชัด</p>	
<p>การประชุมวิชาการระดับชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ The Coverage</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผอ.สวรส. เผยว่า สวรส.ปรับทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อตอบโจทย์ฝ่ายนโยบายมากขึ้น เช่น การประเมินเพื่อการพัฒนาโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ นโยบายบำบัดทดแทนไต โครงการเจ็บป่วยเล็กน้อยรับยาที่ร้านยา การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำให้เห็นนโยบายดังกล่าวเกิดการพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ สวรส. ที่จะขับเคลื่อนต่อไปใน 4 เป้าหมายสำคัญ ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับในภาคอีสาน และภาคเหนือตอนบน 2) การขับเคลื่อนการวิจัยทางคลินิกของประเทศไทย 3) การพัฒนาระบบสุขภาพโดยมุ่งเน้นคุณค่า และ 4) ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ทั้ง 4 ประเด็นดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว และกำลังเร่งดำเนินการอยู่ ซึ่งถ้าผลลัพธ์ของแต่ละเป้าหมายบรรลุได้ตามที่หวังก็จะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., sondhitalk)</p> <p>-เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน (ขสย.) ร่วมกับกลุ่มไม้ขีดไฟ มูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว จัดเวทีระดมความเห็น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยบุหรีไฟฟ้า (พื้นที่ภาคใต้) แสดงจุดยืนและข้อเสนอ 3 ประการ 1) รัฐควรจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เป็นเหยื่อของบุหรีไฟฟ้า 2) รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเข้มงวด และจริงจัง ปราบปรามกวาดล้าง ควบคุมการขายออนไลน์ และออกกฎหมายแบนบุหรีไฟฟ้า ประกาศให้เป็นยาเสพติดให้โทษ 3) เรียกร้องให้คนดัง ศิลปิน ดารา อินฟลูเอนเซอร์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเด็กและเยาวชน หยุดใช้บุหรีไฟฟ้า โดยเฉพาะการกระทำผ่านสื่อสาธารณะเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง)</p> <p>-นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สว. อภิปรายสนับสนุนการทำงานของ สสส. ในการขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาพคนไทยทุกมิติอย่างยั่งยืน ระบุเป็นห่วงเรื่องบุหรีไฟฟ้าที่กำลังระบาดอย่างมาก ขอปลุก สว. ร่วมต่อต้าน หากนำเข้าบุหรีไฟฟ้าอย่างถูกกฎหมายได้ จะเป็นการทำลายชาติอย่างเลือดเย็นที่สุด อยากให้มองไปข้างหน้าว่าปี 2568 จะฉีกกำลังต่อต้านบุหรีไฟฟ้ากันอย่างไร อาทิ สร้างแนวร่วมในโรงเรียน การปลุกฝังนโยบายต่อต้านบุหรีไฟฟ้าหรือสารเสพติดในโครงการเยาวชนจิตอาสา</p>	